

PHIẾU DUYỆT ĐĂNG TIN, BÀI

I. NỘI DUNG TIN, BÀI

Những dấu ấn của tổ chức Công đoàn

Cách đây 95 năm, ngày 28/7/1929, Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam chính thức được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với quá trình đấu tranh, phát triển của phong trào công nhân Việt Nam; là hạt nhân vận động, tập hợp giai cấp công nhân dưới ngọn cờ cách mạng vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.



Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I từ 1-15/1/1950 tại Thái Nguyên - Ảnh: TTXVN

95 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, với những tên gọi khác nhau để phù hợp hoàn cảnh của mỗi giai đoạn cách mạng như: Công hội đỏ (thời kỳ 1929 -1935), Nghiệp đoàn ái hữu (1936 - 1939), Hội công nhân phản đế (1939 - 1941), Hội công nhân cứu quốc (1941- 1946), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1946- 1961), Tổng Công đoàn Việt Nam (1961- 1988) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ năm 1988 đến nay. Nhưng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam đã phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần to lớn vào thắng lợi cách mạng Việt Nam.

Sự ra đời của Công đoàn Việt Nam có ý nghĩa vô cùng to lớn, đánh dấu sự lớn mạnh của phong trào công nhân và sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp công nhân, người lao động và đã có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội tiên phong trong xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; là chỗ dựa vững chắc và cầu nối giữa công nhân, người lao động với Đảng và Nhà nước.

Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn kiên định, đoàn kết thống nhất, đổi mới sáng tạo, vận động, tổ chức, hướng dẫn công nhân và người lao động cả nước đi tiên phong trong lao động, sản xuất và đấu tranh cách mạng, kế thừa xứng đáng và làm rạng rỡ thêm truyền thống anh hùng của dân tộc ta.

Đối với Công đoàn tỉnh Kon Tum

Cuối tháng 10/1945, tổ chức Công nhân cứu quốc - Tiền thân của tổ chức Công đoàn tỉnh Kon Tum được thành lập.

Kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa VIII (họp từ ngày 27.7.1991 đến 12.8.1991) ra Nghị quyết về việc thành lập lại tỉnh Kon Tum trên cơ sở giải thể tỉnh Gia Lai - Kon Tum. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, ngày 21.8.1991 Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum khóa VI họp bất thường ra Nghị quyết về địa giới và đơn vị hành chính, số lượng đại biểu HĐND của mỗi tỉnh. Ngày 9.10.1991, được sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Đảng bộ lâm thời tỉnh Kon Tum tiến hành kỳ họp lần thứ nhất thảo luận và quyết định một số vấn đề lớn của tỉnh. Ngày 19/9/1991 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định tách Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai - Kon Tum thành Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai và Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum. Từ đó, tổ chức Công đoàn tỉnh Kon Tum từng bước xây dựng, củng cố và phát triển đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn vững mạnh.



BCH khóa V, nhiệm kỳ 1993-1998 ra mắt nhận nhiệm vụ tại Đại hội

Từ khi thành lập đến nay, tổ chức Công đoàn tỉnh Kon Tum đã trải qua 11 kỳ Đại hội, mỗi kỳ Đại hội là một mốc son quan trọng đánh dấu và khẳng định sự trưởng thành, phát triển mạnh mẽ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn; đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa; góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng ổn định, phát triển bền vững.

Có thể nói, sự ra đời của Công đoàn có ý nghĩa to lớn như khẳng định luận điểm nổi tiếng của Lênin đó là “Giai cấp công nhân ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng chỉ phát triển và chỉ có thể phát triển bằng con đường Công đoàn, bằng sự tác động qua lại giữa Công đoàn và Đảng của giai cấp công nhân, chứ không thể bằng con đường nào khác”.

Đối với Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm

Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm là tổ chức Công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm. Tổng số đoàn viên, công chức, người lao động hiện nay có 90 người, sinh hoạt ở 06 Tổ Công đoàn trực thuộc, gồm: Tổ Công đoàn Hành chính, Tổng hợp; Tổ Công đoàn Sử dụng và phát triển rừng - quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên; Tổ Công đoàn Tổ chức - Thanh tra pháp chế; Tổ Công đoàn Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1; Tổ Công đoàn Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2; Tổ Công đoàn Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 3.



Đ/c Nguyễn Văn Nam - Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành CĐCS Chi cục Kiểm lâm nhiệm kỳ 2023-2028 (*sau khi kiện toàn*)

Được sự chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh; cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền cơ quan, Ban chấp hành Công đoàn đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ như thực hiện tốt công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho Công chức và người lao động; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết của Công đoàn viên chức tỉnh, của Liên đoàn Lao động tỉnh, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Công đoàn đã phối hợp với chính quyền giám sát, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với công chức, người lao động; thực hiện nâng lương định kỳ cho đoàn viên là công chức, người lao động hưởng các chế độ Bảo hiểm đầy đủ, nghiêm túc; các chế độ nghỉ phép năm, nghỉ dưỡng sức được quan tâm thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định. Luôn quan tâm chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; tham gia góp ý đối với Quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng tiết kiệm để tăng thu nhập cuối năm cho đoàn viên, công chức, người lao động; phát huy vai trò của Ủy Ban Kiểm tra và toàn thể công chức, người lao động tham gia xây dựng, giám sát và thực hiện nghiêm Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan,... Công đoàn thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, thăm hỏi động viên kịp thời những đoàn viên lúc ốm đau, những người có hoàn cảnh khó khăn ốm đau dài ngày.

Trong quá trình tham gia các hoạt động do các cấp, các ngành phát động, Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm đã luôn gặt hái được những thành tích cao, cụ thể như: Đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023; tham gia Hội thao kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam do Chi cục Kiểm lâm vùng IV tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk đạt giải nhất toàn đoàn; Phối

hợp với Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm tham gia cuộc thi Liên hoan các đội nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2023 kỷ niệm 133 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (đạt 01 giải khuyến khích phần biểu diễn và 01 giải dẫn chương trình xuất sắc nhất); tham gia Hội thao cán bộ, công chức, viên chức, lao động khối Công đoàn viên chức tỉnh năm 2023 (Đạt 01 giải nhì đơn nữ bộ lông bóng bàn); tham gia Hội thao Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước về Kinh tế - Kỹ thuật năm 2023 (Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm có 03 VĐV tham gia, với kết quả giành được giải nhất bộ môn kéo co và giải nhì bộ môn bóng bàn); Tham gia Hội thao Khối thi đua các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên lần thứ I năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk với thành tích đạt được gồm giải nhì đơn và giải nhất đôi bộ môn bóng bàn, góp phần vào thành tích chung của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum đạt giải Nhì toàn đoàn; Nằm trong Cụm thi đua số V tham gia Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi do Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum tổ chức với thành tích giải nhất toàn đoàn; đạt giải ba hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2004 do Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức.

Với sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền, công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công chức và người lao động của tổ chức Công đoàn ngày càng hiệu quả và gặt hái được nhiều thành quả, qua đó khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn của Chi cục Kiểm lâm nói riêng và của tỉnh nhà nói chung, xứng đáng là tổ chức tin cậy của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Với những kết quả đã đạt được và sự nỗ lực, quyết tâm của Công đoàn các cấp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hy vọng và tin tưởng rằng, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích trong nhiệm kỳ 2023-2028, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

II. KẾT QUẢ DUYỆT TIN, BÀI

1. Người viết tin, bài: Nguyễn Thu Trang - Công chức phòng TC,TT&XDLL

2. Phân loại tin, bài: Bài viết

3. Mục đăng: Công đoàn

4. Biên tập:

- Thống nhất tiêu đề, nội dung

Nơi nhận:

- Phòng TC,TT&XDLL;
- Phòng HCTH;
- Tổ biên tập Trang TTĐT;
- Lưu: VT, TBT.

TỔ TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Tuấn

